

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**Tỉnh Bắc Kạn**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 12 /2002/CT-UB

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 7 năm 2002

## **CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**

Về việc tăng cường các mặt công tác  
đảm bảo an ninh- trật tự trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2002, các ngành, các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2002. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, góp phần đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn diễn biến phức tạp, việc truyền đạo trái phép còn diễn ra ở một số địa phương; các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự đô thị chưa giảm, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép ngày càng tăng gây nhiều bức xúc trong cán bộ và nhân dân.

Để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2002, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

1/ Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân, vận động mọi người tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự; gắn phong trào bảo vệ ANTQ với các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

2/ Công an tỉnh phối hợp với các ngành, các địa phương tiếp tục tổ chức các đợt tấn công truy quét tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tiếp tục tấn công chính trị đối với đối tượng truyền đạo trái phép, kiên quyết điều tra làm rõ các vụ án trọng điểm, xoá các tụ điểm phức tạp về an ninh chính trị, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường điều tra, xác minh, nâng cao tỷ lệ khám phá án, tập trung xét xử nhanh các vụ án điểm để giáo dục phòng ngừa tội phạm và nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân.

3/ Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các ngành hữu quan và UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trong quản lý và bảo vệ rừng; Mở đợt đấu tranh truy quét, xử lý các đối tượng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt tập trung ở các khu rừng có gỗ quý hiếm bị khai thác trái phép ở các huyện: Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới. Có biện pháp xử lý đối với các vụ việc vi phạm đã được làm rõ, với những vụ việc vi phạm có tính chất nghiêm trọng, thì củng cố hồ sơ chuyển

các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra truy tố trước pháp luật. Tăng cường kiểm tra kiểm soát để lập lại trật tự trong quản lý bảo vệ rừng.

4/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phải thực hiện nghiêm túc công tác xem xét, làm thủ tục cấp phát, trang bị và cấp các loại giấy phép về vũ khí-vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước. Có kế hoạch mở đợt tổng kiểm tra các loại vũ khí ( súng quân dụng, súng thể thao, súng săn) - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, với số không có giấy phép sử dụng thì kiên quyết thu hồi. Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng súng quân dụng giao cho các xã.

5/ Sở Tư pháp phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Kạn, Sở Văn hoá-Thông tin & TT, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh, chú trọng tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân Gia đình....Có kế hoạch cụ thể tổ chức thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nâng cao tỷ lệ thi hành án.

6/ Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo chính xác, kịp thời. Chỉ đạo về mặt nghiệp vụ đối với thanh tra các sở, ngành, các địa phương, đẩy nhanh công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài, đùn đẩy, né tránh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

7/ Chi cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các ngành có kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

8/ Về quản lý khai thác khoáng sản: Sở Công nghiệp khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, các ngành có liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra tất cả các điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép và gây ô nhiễm môi trường, lập lại trật tự trong khai thác khoáng sản.

9/ Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp và các cơ quan thành viên của Mặt trận có kế hoạch phổ biến, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả “ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện, 3 tháng 1 lần tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Chỉ thị này được phổ biến cho nhân dân biết, cùng thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể
- UBND các huyện, thị xã
- Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh (đăng tải, phát sóng)
- Lưu VT- LĐVP - NCTH *me*

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**



*[Handwritten signature]*

**CHỦ TỊCH  
MAI THẾ DƯƠNG**